

Số: 01/KH-BDD

Nghĩa Trung, ngày 23 tháng 9 năm 2024

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH**  
**Năm học 2024 – 2025**

Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương và nhà trường. Nay ban đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non Tân Lập Thành xây dựng kế hoạch hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2024-2025 cụ thể như sau:

**I. Đặc điểm tình hình:**

**1. Thuận lợi:**

Cha mẹ học sinh của nhà trường có tinh thần ủng hộ, nhất trí cao và quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thành phố nói chung và công tác chăm sóc, giáo dục của nhà trường nói riêng

CSVC của nhà trường tương đối khang trang, phòng sinh hoạt và học tập thoáng mát, khuôn viên trường sạch đẹp, có cây xanh, đảm bảo tương đối cho việc học tập cũng như sinh hoạt của các cháu.

**2. Khó khăn:**

Một số gia đình học sinh còn khó khăn về kinh tế, vẫn có gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, hộ khó khăn

Số lượng học sinh nhà trường tương đối ít nên cũng ảnh hưởng phần nào đến công tác huy động, tài trợ cho nhà trường.

Một số phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường.

**II. Phối hợp với nhà trường và các lực lượng xã hội khác:**

**1. Nội dung phối hợp:**

Phối hợp với nhà trường tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch chăm sóc, giảng dạy của nhà trường năm học 2024-2025 và thực hiện có hiệu quả các hoạt động từng thời gian do Ban đại diện cha, mẹ học sinh trường đề ra.

Phối hợp với nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền chủ trương chính sách về giáo dục mầm non, về quy tắc văn hóa ứng xử trong giao tiếp đối với cha, mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên của nhà trường trước trẻ nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức của trẻ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, dạy học và chất lượng mỗi bữa ăn cho trẻ; phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ một cách toàn diện

Phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức trẻ; giúp đỡ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt. Thay mặt cha, mẹ học sinh toàn trường cùng nhà trường thăm hỏi, động viên đối với cán bộ, giáo viên, và các cháu bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro; Tiếp





nhận, tổng hợp các ý kiến, thông tin của các phụ huynh học sinh để kịp thời phản ánh, trao đổi với Ban giám hiệu nhà trường có biện pháp giải quyết.

Đảm bảo hoạt động đúng quy chế của Ngành giáo dục, của nhà trường và quy định của pháp luật hiện hành.

**\* Tổ chức hoạt động:**

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được tổ chức trong mỗi năm học, là cầu nối giữa nhà trường với chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân;

Ban đại diện cha, mẹ học sinh lớp do cha, mẹ học sinh các lớp thống nhất bầu ra; ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường do hội nghị ban đại diện cha, mẹ học sinh trường bầu ra giúp nhà trường, chủ động trong các hoạt động nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường.

\* Danh sách Ban ĐD CMHS trường năm học 2024-2025 gồm:

1. Ông: Vũ Đức Việt - Trưởng ban
2. Bà: Võ Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng ban
3. Bà: Vũ Thị Hạ - Thành viên

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn mọi hoạt động của Ban đại diện cha, mẹ học sinh lớp và có mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất với Ban giám hiệu nhà trường, chủ động trong các hoạt động nhằm hỗ trợ cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

**2. Chế độ họp:**

Họp 2 lần/năm học

Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với Nhà trường 2 lần/ năm học và các buổi họp đột xuất theo nhu cầu công việc. Giáo viên tổ chức họp cha mẹ học sinh ở lớp đánh giá, rút kinh nghiệm, công khai tài chính, thực hiện tốt thông tin hai chiều, đảm bảo mối quan hệ cha mẹ được chặt chẽ

Phối hợp với y tế địa phương làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, tập huấn cho giáo viên về chăm sóc, bảo vệ an toàn và sơ cứu cho trẻ khi cần thiết.

Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức khác ở địa phương nhằm tổ chức tốt các hoạt động vui chơi. Giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi, học sinh và các hội thi khác của giáo viên, học sinh. Qua đó nhằm giáo dục toàn diện đối với trẻ, phát triển tốt 5 mặt của giáo dục.

**III. Biện pháp thực hiện:**

Xây dựng quy chế chi tiêu các quỹ huy động từ cha mẹ học sinh, trên cơ sở tình hình thực tế của nhà trường. thông qua hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm lấy ý kiến thống nhất. Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận rộng rãi trong nhà trường.

Thu, quản lý và sử dụng quỹ từ cha mẹ học sinh có sự đồng thuận, giám sát của đại diện cha mẹ học sinh và sự kiểm tra giám sát của nhà trường về các khoản thu chi tài chính. Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

**IV. Quy trình thực hiện.**

Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm 2024-2025, thông qua thảo luận với Ban giám hiệu nhà trường.

Tổ chức hội nghị đại diện cha mẹ học sinh toàn trường lấy ý kiến thảo luận, bổ sung cho phù hợp.

Tiến hành thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ khi có nghị quyết của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Tân Lập Thành năm học 2024-2025.



Nguyễn Hoàng Quyên

TRƯỞNG BAN  
ĐẠI DIỆN CMHS

Vũ Đức Việt

